

## สมณสาส์นเนื่องในวันสมโภชพระคริสตสมภพ

จากพระสังฆนายกเซอร์เกีย พระสังฆนายกแห่งสังคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ถึงพระสังฆมนตรี บาทหลวง นักบวช และบรรดาคริสตศาสนิกชนออร์โธดอกซ์

ของเขตศาสนปกครองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พระคุณเจ้าที่น่านับถือ บรรดาคุณพ่อที่มีเกียรติ พี่น้องชายหญิงที่รักยิ่ง

ในวันที่สุดใส่นี้ ข้าพเจ้าขอกล่าวคำทักทายทุกท่านด้วยใจจริงในการสมโภชพระคริสตสมภพ

วันนี้ผู้คนต่างร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดี สรรเสริญพระเจ้าผู้ซึ่งยอมถ่อมพระองค์ลงมาเพื่อเห็นแก่ความรอดของเรา และทรงมาเป็นหนึ่งในพวกเรา และด้วยเหตุนี้เองทุกคนที่รอคอยการเสด็จมาของพระองค์จึงร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ตอนนี้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้ที่มีความเชื่อในพระคริสต์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเราแต่ละคน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขอพระบิดาเป็นพิเศษสำหรับความเป็นเอกภาพนี้ ทุกพระศาสนจักรต่างสวดอ้อนวอนถึงสิ่งนี้อย่างร้อนรน ใจของทุกคนที่ทนทุกข์จากการแตกแยก ผู้ที่รักเพื่อนบ้านและต้องการเป็นผู้สร้างสันติและถูกเรียกว่าเป็นบุตรพระเจ้า (มัทธิว 5:9) ปวดใจกับสิ่งนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มักจะพบคำว่าสันติภาพในพระวรสาร พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบสันติสุขให้แก่เหล่าอัครสาวก พระองค์ทรงเสด็จไปพบกับพวกเขาหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ พร้อมกันกับกล่าวคำทักทาย “สันติสุขจงมีแก่ท่าน” และไม่ได้เป็นการเปล่าประโยชน์ที่คำอวยพรนี้จะดังก้องอยู่ในพระศาสนจักรของเราทุกครั้งที่มีการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ

เราต้องการอะไรในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ เราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างสันติภาพและความเป็นเอกภาพ ประการแรก สิ่งสำคัญคือต้องไม่ยอมแพ้ต่อความสิ้นหวังและรักษาความศรัทธาไว้อย่างเข้มแข็ง เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายที่แท้จริงและความสุขทางจิตวิญญาณหากปราศจากรากฐาน ประการที่สอง จำเป็นที่เราต้องอุทิศเวลาของเรา ไม่ใช่ในการเสพข่าวสารอย่างไม่รู้จบ การแสดงความเห็นเกี่ยวกับข่าวสาร และสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น แต่เพื่อไปยังพระวิหารของพระเจ้าและไม่ทอดทิ้งในการภาวนาอ้อนวอน ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ในสถานที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้แก่เรา ประการที่สามเราต้องแสดงความเมตตาปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านของเราด้วยความอดทนและความรัก ให้กำลังใจผู้ที่ท้อแท้และ

สนับสนุนผู้ที่อ่อนแอ แสดงความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตากรุณาและอ่อนโยน โดยขอให้  
พระผู้ช่วยให้รอดที่เสด็จมายัง โลกทรงเสริมกำลังให้แก่เรา

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครั้งแล้วครั้งเล่าในการสมโภชพระคริสตสมภพ  
ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ สันติสุขและความชื่นชม  
ยินดี ความเจริญรุ่งเรือง และความช่วยเหลือที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพระเจ้าผู้ทรงเมตตา ซึ่ง  
ในพระองค์ ทั้ง โลกที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้รับชัยชนะทางจิตวิญญาณในวันนี้

**พระสังฆนายกแห่งสังค โปร์และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้**

**เขตศาสนปกครองแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้**